



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, workpointtoday, infoquest, efinancethai, js100, INN, mcot, worldmeters)

-สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 121,215,327 ราย เสียชีวิต 2,681,621 ราย รักษาหาย 97,786,423 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 115 สถานการณ์ในประเทศไทย 16 มี.ค. 64 ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 149 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 144 ราย และมาจากต่างประเทศเข้า SQ 5 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 27,154 ราย ยังรักษาอยู่ 768 ราย รักษาหาย 26,299 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 87 ราย

-สำหรับประเด็นที่น่าสนใจต่างประเทศ ได้แก่ **กัมพูชา** พบผู้ป่วยรายใหม่ 105 คนทางการได้เตือนให้ประชาชนงดเดินทางข้ามภูมิภาค... **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 24,492 ราย นับเป็นจำนวนผู้ป่วยใหม่ทะลุหลัก 2 หมื่นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ขณะที่ทางการสั่งขยายมาตรการคุมเข้มในหลายพื้นที่... **ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ** ชี้ ไม่มีหลักฐานยืนยัน วัคซีน โควิด-19 ของ แอสตราเซนeca / ออกซ์ฟอร์ด เชื่อมโยงทำให้เกิดภาวะ ลิ่มเลือดอุดตัน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด สยามรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย newtv.kapook 77kaoded)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำรมต.ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาวัคซีนโควิด-19 โดยมี นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยา ศบค. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดวัคซีน จากบ.แอสตราเซนeca ลอตที่ A1 CTMAV 509 พร้อมสังเกตอาการหลังฉีด เป็นเวลา 30 นาที นายกฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนในเบื้องต้น จากนั้นได้จะเป็นการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมในส่วนของแอสตราเซนeca ทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการวางเป้าไว้ให้กับกลุ่มเสี่ยง และจะเป็นการรับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 8 แสนโดสในช่วงเดือนนี้ และภายในเดือนหน้าจะเพิ่มเข้ามาอีก 1.2 ล้านโดส โดยจะทยอยเพิ่มเรื่อยๆ คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนจนถึงกลางปี 64 นี้ ได้อย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านโดส จนครบอย่างต่ำ 63 ล้านโดส ขณะนี้ยังมีการพูดคุยเจรจากับบริษัทที่ผลิตวัคซีนจากแหล่งอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลยังไม่ได้ปิดกั้นที่จะให้เอกชนรายอื่นมาขึ้นทะเบียนกับ ออย. ตามหลักเกณฑ์ปกติ แต่การอนุญาตต้องดูตามสถานการณ์ เพราะการใช้วัคซีนในปัจจุบันช่วงโควิด-19 เป็นช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น อาจจะมีข้อจำกัดบางส่วน

-ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผย หลังจากการรับวัคซีนไปแล้ว 8 ชม. อาการทั่วไปเป็นปกติ และมั่นใจได้ว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด

-ด้าน นพ.ยง กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ใช้ในโลกมีมากกว่า 10 บริษัท และได้ใช้ไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดสทั่วโลกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว โดยมี 2 บริษัทคือ ซิโนแวคและแอสตราเซนeca ขอให้เชื่อมั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกขณะนี้มีความปลอดภัย ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการฉีดเพื่อชาติ และให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤตินี้

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. กล่าวว่า ประเทศไทยจะไม่ขาดวัคซีนให้กับประชาชน โดยรัฐบาลได้สนับสนุนในทุกเรื่องที่สร.ร้องขอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน ขอให้เชื่อมั่นใจว่าจากนี้ไปวัคซีนจะถูกแพร่กระจายไปยังประชาชนทุกคน โดยเริ่มกระจายวัคซีนทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือนมิ.ย.นี้เป็นต้นไป จะเริ่มฉีดวัคซีนเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส และภายในสิ้นปีนี้ประชาชนจะได้รับวัคซีนครบคลุม

สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ มติชน สยามรัฐ ข่าวหุ้น thailandplus thaigov)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมสป.สัณจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมี นพ.สสจ.ผอ.รพศ./รพท. เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน กล่าวถึงเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศ ตั้งเป้าฉีดเข็มแรกให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ในรพ.กว่า 1 พันแห่ง ทุกพร.ต้องทำแผนคัดเลือกรวมเป้าหมายและพื้นที่ตามความเสี่ยงเพื่อมีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ ข่าวหุ้น ประชาชาติธุรกิจ)

-นายกสิทธิ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงทางรอดเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด ว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญต่อการเปิดประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ไทยเพิ่งเริ่มฉีดวัคซีนได้เพียงแค่ 40,000 โดสในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนแผนกระจายของรัฐบาลจะเริ่มฉีดเดือนละ 10 ล้านโดส ตั้งแต่มิ.ย.64 นี้ ถือว่าล่าช้ามาก เนื่องจากทั่วโลก หรือแม้แต่ในอาเซียน อย่างเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซียฉีดไปแล้ว ส่วนอิสราเอล ฉีดให้ประชาชนครบทั้งประเทศ และได้ทำทราเวล บับเบิล กับหลายประเทศแล้ว หากไทยยังช้าอยู่ จะยิ่งทำให้การเปิดประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้ามาก หอการค้าไทย จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ 4 ข้อคือ 1.กระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การท่องเที่ยว ภาคบริการควรได้รับวัคซีนในลำดับต้น 2.ต้องมีแผนกระจายวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อให้เอกชนสามารถ

ประเด็นข่าว

บริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ต้องเร่งฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว ซึ่งภาคเอกชนพร้อมจะจ่ายค่าวัคซีนเอง และ 4.ต้องสื่อสารกับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยของวัคซีนด้วย ทั้งนี้มีบริษัทประมาณ 600 รายพร้อมจะจ่ายเงินค่าวัคซีนให้กับครอบครัวและพนักงาน ทั้งคนไทย และต่างดาว ครอบคลุมประมาณ 1 ล้านคน จะนำเสนอความต้องการดังกล่าวต่อภาครัฐ เพื่อให้รัฐช่วยจัดหาวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตหลาย ๆ ราย ให้กับเอกชน โดยอาจจะให้องค์การเภสัชเป็นผู้จัดซื้อให้

2. การจัดซื้อวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด สำนักข่าวไทย nationtv. innnews one31)

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เดินทางไปกรมควบคุมโรค เพื่อติดตามความคืบหน้าการขอสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท แอสตราเซนเนกา และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเคยยื่นขอไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีเลขาธิการกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับเรื่อง แต่ระหว่างนั้นมีประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขับไล่ ทำให้นายวิโรจน์ต้องเดินทางกลับ ต่อมาได้เปิดแถลงข่าวว่า กลุ่มคนที่มาขัดขวางส่วนหนึ่งใส่เสื้อโปโลกลับด้าน ด้านในเสื้อมีโลโก้คล้ายโลโก้ของพรรคภูมิใจไทย จึงเรียกร้องให้นายอนุทินตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว เพราะทำให้เชื่อได้ว่าเป็นมวลชนจัดตั้ง การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการขัดขวางการทำงานของ ส.ส.ในการตรวจสอบติดตามการทำงานของรัฐบาล และอาจทำให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจด้วยว่า มีข้อพิรุธในการทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนหรือไม่ จึงต้องปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามรัฐ) ,เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ nationtv kapok one31)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกลุ่มคนใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยกลับด้าน ไปต่อต้านการยื่นหนังสือของส.ส.พรรคก้าวไกล ที่กรมควบคุมโรค ว่า ไม่ทราบเรื่อง เพราะมาประชุมกรม.ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้า ส่วนที่มีเสียงวิจารณ์ว่าพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อสกัดการยื่นหนังสือของส.ส.พรรคก้าวไกล นายอนุทิน กล่าวว่า ทำไม่ไม่มองว่าคนอื่นจัดมาทำลายพรรคภูมิใจไทยบ้าง

3. การจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ข่าวหุ้น innnews)

- นายดอน ปรมดีภวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ รายงานที่ประชุมกรม.ถึงความคืบหน้าการประสานงานกับทางการจีนเพื่อให้ นักศึกษาไทยจำนวนมากได้กลับไปเรียนต่อ ซึ่งทันทีที่จีนมีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นักศึกษาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆ สำหรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักศึกษา ที่ขอให้รัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้ทันที นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เตรียมไว้แล้ว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจะทำงานร่วมกันในเรื่องการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-การบินไทย ยื่นขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักบินและลูกเรือ ซึ่งเป็นด่านหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังสัญญาอนุญาตสหกรณ์การบินพื้นปลายปีนี้ คาดผู้โดยสารเพิ่ม20%

4. ความปลอดภัยของวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา newtv.)

-กรมควบคุมโรค และบริษัท แอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ร่วมกรณีวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราว่า 1.จากผลการสอบสวนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนที่ประเทศเดนมาร์ก พบว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากวัคซีนแต่อย่างใด สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นควรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามแผนเดิมต่อไป โดยวันเดียวกันนี้เริ่มฉีดวัคซีนของแอสตราเป็นวันแรก ให้กับนายกาและกรม. 17 คน อาจารย์แพทย์อีก 5 คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 2.การให้วัคซีนแก่ประชาชนประเทศไทย มีแผนดำเนินการฉีดครบทั้งประเทศภายในปีนี้ 3.วัคซีนแอสตราฯได้รับการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และองค์การอนามัยโลก รวมถึงประเทศอื่นๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก 4.กรณีเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของคนไทยมีน้อยมาก น้อยกว่าคนยุโรปและอเมริกาถึง 3 เท่า และการพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำครั้งนี้ พบเพียง 0.03 เท่าของภาวะปกติเท่านั้น 5.มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก เป็นวัคซีนของแอสตราฯ 34 ล้านโดส ยังไม่มีหลักฐานว่า เป็นเหตุให้เกิดอันตรายรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต สำหรับข่าวที่มีผู้เสียชีวิต 7 ราย หลังได้รับวัคซีนที่ในประเทศเกาหลีและออสเตรเลีย 2 ราย สอบสวนแล้วผลคือไม่ได้เสียชีวิตจากการได้รับวัคซีน 6.การสั่งให้ชะลอการฉีดในบางประเทศ เช่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และอินโดนีเซีย เป็นมาตรการปกติ เพื่อพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ซึ่งแถลงการณ์ล่าสุดขององค์การอนามัยโลก และหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า การให้วัคซีนควรดำเนินต่อไป เนื่องจากประโยชน์ที่จะได้มีมากกว่าความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแอฟริกา จส.100 thematter)

-ประเทศที่ระงับใช้วัคซีน AstraZeneca หลังพบอาการลิ่มเลือด ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไชล์แลนด์ บัลกาเลีย คองโก ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี โปรตุเกส สโลวีเนีย เวเนซุเอลา อินโดนีเซีย ด้านองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกการระงับฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เนื่องจากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า วัคซีนดังกล่าวไม่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาการเกิดลิ่มเลือดในผู้ฉีด ซึ่งตรงกับคำแถลงการณ์ของบริษัทแอสตราเซนเนกา และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป เตรียมแถลงความปลอดภัยของวัคซีนแอสตราเซนเนกา ในวันที่

5. คลัสเตอร์ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, แนวหน้า)

-สำนักงานเขตบางแค ระดมกำลังจนท.ร่วมกับผู้ค้า ดำเนินการปิดคิสนิ่งทำความสะอาด บริเวณย่านตลาดสดบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาด

ประเด็นข่าว

ศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดเกษม รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน (16-18 มี.ค.64) จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด)

-สำนักประชาชนสัมพันธ์ กทม. เผยแพร่ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อตลาดในพื้นที่เขตบางแค ระหว่าง 11-15 มี.ค. 2564 รวมตรวจทั้งหมด 6,281 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ 5,495 คน พบติดเชื้อ 293 คน และรอผลการตรวจอีก 493 คน

6. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน, ข่าวสด,สยามรัฐ แนวหน้า กท.ธุรกิจ, ผจก.,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก tnthailand Mcot TNN, nationtv จส.100)

-จ.นครปฐม พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดเชื้อด้วย

-จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 รายในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง ผู้ป่วยสะสม 28 ราย

-จ.ราชบุรี ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5 ราย มีหนูน้อยวัยเพียง 7 เดือนด้วย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า เตือนผู้มีประวัติเดินทางไปตลาดทั้ง 6 แห่งย่านบางแคให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน

-จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' เพิ่มอีก 11 ราย ท่วงปชช.เดินทางค้าขายต่างถิ่น

-จ.นนทบุรีเปิดใหม่ไลน์ ติดเชื้อรายใหม่อีก 3 คน ขับสามล้อ-พนักงาน กฟผ.-ชายของตลาดพรพัฒน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์(สปริงนิวส์ ข่าวหุ้น thaipbs energynewscenter

-กฟผ. พบลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ.จ.นนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 คน จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด ซึ่งไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา แต่พักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติ อาจเป็นสาเหตุได้ ทั้งนี้ กฟผ.สั่งปิดอาคาร ท.100 เป็นเวลา 3 วัน (16-18 มี.ค.) เพื่อทำความสะอาด

7. คลายล็อกช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย innnews)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก วันที่ 17 มี.ค. จะมีการเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่ได้หารือกับ สมช. และก.ท่องเที่ยวแล้ว เบื้องต้นจะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เช่น ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดยเฉพาะการสาดน้ำและการปะแป้งจะให้งดเว้นไปก่อน โดยจะเสนอให้ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณา 19 มี.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นสถานที่เอกชน เช่น ถนนข้าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่ต้องงดสาดน้ำ ส่วนสรงน้ำพระ ขบวนแห่ต่างๆ ขอให้ดูตามความเหมาะสม ส่วนเรื่องปาร์ตี้พุ่มหรือกิจกรรมในสถานบันเทิงก็ต้องงดการสาดน้ำ งดการเล่นน้ำด้วย เพราะมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับกิจกรรมวันไหลหลังเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ยังคงสามารถดำเนินการได้ แต่ยังคงงดเว้นการสาดน้ำ การปะแป้ง

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด โปสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight thaigov newtv.thailandplus สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย)

-นพ. เฉลิมสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า แนวทางการควบคุมโรคหลังพบการติดเชื้อบริเวณตลาดย่านบางแค สำนักงานเขตได้ดำเนินการปิดตลาด 6 แห่งที่เชื่อมต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงสุขาภิบาล รวมทั้งจัดระเบียบการเข้าตลาด ซึ่งอาศัยโมเดลของ จ.ปทุมธานี คือ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ฉีดวัคซีนแก่ผู้ค้าและแรงงานก่อนเปิดตลาด ออกไปรับรองเข้าออกตลาดโดยสำนักงานเขต หากตรวจพบเชื้อให้นำเข้ารักษาและแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำความสะอาดจัดการสุขาภิบาลตลาด ค้นหาเชิงรุกในชุมชน หลังตลาดย่านบางแคและชุมชนตรงข้ามตลาดบางแค 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นสุ่มตรวจเดือนละ 1 ครั้ง เจาะเลือดเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อ และติดตามแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ส่วนการขยายเวลาปิดตลาดเพิ่มเติมอยู่ที่การพิจารณาของคกก.โรคติดต่อกรม.

-ส่วนกรณีวัคซีนแอสตราเซนเนกา ข้อมูลองค์การอนามัยโลกเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่า ผู้รับวัคซีนสามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ได้ดี และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 22 วันจะมีประสิทธิผล 76% ยาวนานอย่างน้อย 90 วัน แม้แต่เข็มแรกผ่านไป 3 สัปดาห์ก็มีประสิทธิผลป้องกันการป่วยได้ และจะมีประสิทธิผลสูงขึ้นตามการเว้นระยะระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 โดยห่างกันประมาณ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือประมาณ 3 เดือน จะมีประสิทธิผลสูงเป็น 81.39% และยังพบผลการทดลองทางคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ ยืนยันว่าป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง ป้องกันอาการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. และเสียชีวิตได้ถึง 100% หมายถึงป้องกันการป่วยหนักจนเสียชีวิตได้สูงถึง 100 %

-ภาพรวมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-15 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค ผู้ได้รับวัคซีนสะสมจำนวน 50,388 ราย คิดเป็น 54 %ของเป้าหมายวัคซีนเข็มแรกในล็อตแรก ไม่มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ส่วนอาการเล็กน้อยไม่น่ากังวล ส่วนใหญ่หายได้เอง จังหวัดที่ฉีดล็อตแรกตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า เชียงใหม่ ตาก สมุทรสงคราม ราชบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐมและสมุทรปราการ ฉีดครบ 100 % แล้ว 2 จังหวัดที่ใกล้ครบ 100 % คือ จ.นนทบุรี และ ปทุมธานี ส่วน 2 จังหวัดที่มีจำนวนเป้าหมายเข็มแรกค่อนข้างมาก คือ สมุทรสาคร ฉีดแล้ว 62.85 % และกรุงเทพฯ เร่งมือเต็มที่ให้ถึง 20 % ก่อนแล้วค่อยเร่งต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)

ประเด็นข่าว

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 กรณีตลาดย่านบางแค ณ บริเวณสวนสุขภาพ ช้างเคอะมอลล์บางแค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค โดยสปก. และกทม. โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ thailandplus)

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ประกอบการ 6 ตลาดย่านบางแค ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล คุมเข้มตามมาตรการของ สธ. พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาด ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การควบคุมการระบาดของตลาดบางแค ต้องสร้างให้คนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เพื่อควบคุมการระบาดของตลาดบางแคให้ได้เร็วที่สุด โดยจะคัดกรองผู้รับวัคซีนก่อนเข้ารับบริการฉีด ผู้เข้ารับวัคซีนจะต้องไม่เข้าเกณฑ์คัดออก เช่น มีอาการไข้ ไอ เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนจากบริษัท แอสตราฯ โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ว่าเป็นไปตามแผน เชื่อมั่นว่าจะส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยได้ทันตามกำหนดในเดือนมิ.ย.นี้ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ แจ้งว่าผลิตได้แล้ว 5 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลา 118 วัน โดยรุ่นแรกผลิตเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63 จะเสร็จสิ้นกระบวนการรุ่นแรกกลางเดือนเม.ย.นี้ ส่วนการผลิตระหว่างรุ่นที่ 1 และ 2 จะห่างกัน 2 สัปดาห์ ไม่ต้องรอให้รุ่นที่ 1 เสร็จครบ 118 วัน แล้วค่อยผลิตรุ่นต่อไป แต่ผลิตเป็นขั้นบันได ซึ่งผลการผลิตรุ่นที่ 1-4 ได้ผลดี ส่วนรุ่นที่ 5 เกือบจะเสร็จแล้ว ราวกลางเดือนพ.ค.จะรับรองรุ่นการผลิต เมื่อผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนแล้ว จะผลิตและส่งมอบวัคซีนสูตรแอสตราฯให้กับประเทศไทย เดือนละ 5-10 ล้านโดส จนครบ 61 ล้านโดส ส่วนวัคซีนโควิด19 ของ บ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ,สปุตนิก วี , คานซิโนไบโอ ที่ใช้อะดีโนไวรัสที่ก่อโรคในคน หากจะขึ้นทะเบียนวัคซีนในไทย จะต้องพิจารณาด้วยว่าจะสามารถใช้งานได้ในประเทศไทยหรือไม่ ขณะนี้กำลังมีการวางแผนทำวิจัยกลุ่มเล็กๆในอาสาสมัครคนไทย เพื่อดูว่าวัคซีนจะได้ผลดีหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. กล่าวว่า อย. ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19 ในประเทศไทยแล้ว 2 ผู้ผลิต คือ วัคซีนซิโนแวค ซึ่งมี อภ. เป็นผู้นำเข้า และวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่งมีบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้า และมีอีก 2 ผู้ผลิตที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนแล้ว คือ บริษัท บาร์ต ของประเทศอินเดีย แต่ยังไม่ยื่นเอกสารไม่ครบ และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งยื่นเอกสารครบ 100 %แล้ว และจะทราบผลการพิจารณาภายในสิ้นเดือน มี.ค.2564 นี้และได้รับการประสานจากบริษัท KinGen Biotech ว่าจะมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนสปุตนิกวีในเร็วๆนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล"โควิด" กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานว่า นายวีรศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีอาการดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ คณะแพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้ โดยในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค.นี้ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะเป็นประธานแถลงข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก)

-ก.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดูแลกำกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด D-M-H-T-T ของ สธ.โดยเคร่งครัดในพื้นที่ตลาดป้องกันการชื้อร่อยเขตบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก มติชน, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ผจก., สยามรัฐ, INN, mcot)

-ที่ประชุม ศบค.กทม.ได้พิจารณาขยายกลุ่มการให้วัคซีนโควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพิ่ม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ในพื้นที่ 6 เขตติดจ.สมุทรสาคร ขยายกลุ่มเสี่ยงนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ขยายให้กับประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 2.อนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉิน ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีการระบาดของตลาดเขตบางแค และ 3.อนุมัติการใช้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่นอก 6 เขตติดสมุทรสาคร และในวันที่ 17 มี.ค. จะไปตั้งเต็นท์ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ที่ตลาดบางแค เบื้องต้นตั้งเป้าฉีดวันแรก 500-600 คน และอาจเพิ่มขึ้นในวันต่อไป จะดำเนินการฉีดจนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยง โดยเตรียมวัคซีนไว้สำหรับกรณีบางแค ได้จำนวน 6,000 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เผยว่า มีความกังวลใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นที่ตลาดบางแค จะมีการติดตามยอดผู้ติดเชื้อรายวันอย่างใกล้ชิด ก่อนจะประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ มั่นใจว่าสธ.จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-เกาะสมุยเตรียมพร้อมเปิดเกาะรับต่างชาติ หลังรัฐบาลให้เป็น 1 ใน 5 พื้นที่นำร่อง ด้านนายอำเภอเผยบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่าน หน้า

ประเด็นข่าว

ฉีดวัคซีนแล้ว โรงแรมพร้อมเปิดกว่า 10 แห่ง ด้านผู้ประกอบการจัด โปรหนัก "Wonder Islands : สมุย-พะงัน-เต่า" คาดยอดจองกว่า 20 ล้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เซฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จำกัดในการฝึกฝูงสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ตัวแรกของประเทศ จากการทดสอบ สุนัขฝูงนี้มีความแม่นยำในการพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการสูงถึง 95% ขณะนี้ พร้อมไปประจำการที่ท่าอากาศยานเสริมปฏิบัติการคัดกรองปกติ นับเป็นต้นแบบในการฝึกสุนัขเพื่อทำงานทางการแพทย์ชุดแรกของประเทศไทยซึ่งในอนาคตจะมีการต่อยอดฝึกสุนัขเพื่อตรวจโรคอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ)

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเริ่มพัฒนาการผลิตตู้แช่วัคซีนเองไม่ต้องนำเข้า ซึ่งก.อุตสาหกรรมได้สนับสนุนการผลิต โดยเตรียมหารือ สมอ. ถึงการทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตู้แช่วัคซีนว่า ควรกำหนด มอก. ขึ้นมารองรับหรือไม่

-ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้เริ่มทำตู้แช่วัคซีนโควิด 19 แล้ว ตามมาตรฐานสธ. ที่ได้เข้ามาแนะนำให้ โดยตลอดแรกจะเป็นการสนับสนุนจากผู้ผลิตตู้แช่วัคซีน 7 ราย ของไทยในรูปแบบของการบริจาคให้จังหวัดละ 1 ตู้ รวมทั้งหมด 77 ตู้ ครอบคลุม 77 จังหวัดเป็นการให้ฟรีจากเอกชน 7 ราย เพื่อช่วยชาติ เนื่องด้วยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกจะต้องได้รับการรับรอง เมื่อได้มาตรฐานสากลนี้ แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมี มอก. แต่จำเป็นต้องมีการรับรองจาก ออย.

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

ประชุมวิชาการประจำปี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เปิดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมมอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับผู้แทนสถานพยาบาล 397 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ "Enhancing Trust in Healthcare"

โรคแพ้แสงแดด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, tnn, thailandplus)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคแพ้แสงแดด ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของสารบางอย่างจากการใช้เครื่องสำอาง และการกินยาบางอย่าง โดยแสงแดดจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น เริ่มแรกจะคันบริเวณผิวหนังที่โดนแสงแดด มีผื่นแดงเฉพาะบริเวณนอกร่มผ้า ถ้าอาการกำเริบมากขึ้นจะมีผื่นนูน คัน ตั้งแต่ศีรษะจนถึงข้อเท้า ผิวหนังมีอาการคล้ายผิวด่างคอก และบางที่มีน้ำเหลืองร่วมด้วย ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะและการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเป็นเวลานาน หากจำเป็นให้ใช้วิธีป้องกันโดยกางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ใส่เสื้อแขนยาว สวมแว่นตากันแสงแดด กินอาหารให้ครบถ้วน ดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียง ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ทาครีมบำรุงผิว และครีมกันแดดสม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องสัมผัสสารเคมีที่ระคายเคืองควรใช้วัสดุป้องกัน หากผิวหนังผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

โรคฮีทสโตรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, js100, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ระวังอันตรายจากอากาศร้อน อาจเสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรก อาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส เกิดอาการหน้ามืด เพื่อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ซ็อกจนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง 2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุ 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 4.ผู้ที่มีภาวะอ้วน 5.ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และ 6.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งที่ร้อนจัด หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งให้กางร่มหรือใส่หมวก และควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ หากสงสัยผู้มีอาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อน ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้ดื่มน้ำเย็นและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น ให้อยู่ในที่ระบายอากาศที่ดี ถ้ามีอาการรุนแรงหรือหมดสติควรรีบนำส่งรพ.ทันที

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, isranews)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม. ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ พร้อมทั้ง เห็นชอบมาตรการเอาผิดข้าราชการ กรณีล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ

เครือข่ายค้านทำแท้งเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นพ.ภิศเดช สัมมานันท์ ประธานเครือข่ายคัดค้านการทำแท้งเสรี กล่าวว่า ทางเครือข่ายคัดค้านการทำแท้งเสรี 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1.การให้

ประเด็นข่าว

ความรู้กับ ผู้เกี่ยวข้องและสังคมว่ากระบวนการทางสังคมคือจะให้ข้อเท็จจริงว่า ทารกในครรภ์ตั้งแต่กำเนิด เพราะทารกก็ถือเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ตามหลักการทางการแพทย์ ตั้งแต่การปฏิสนธิก็มีการแบ่งตัวของโครโมโซมตัวอ่อนที่ต่างจากของมารดา ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่อวัยวะหนึ่งของมารดา และปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถตรวจพบการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ทารกได้ 5 สัปดาห์ 2.การผลักดันให้มีการทบทวนการออกกฎหมายดังกล่าว โดยในวันที่ 17 มี.ค.เครือข่ายจะไปยื่นหนังสือที่รัฐสภา เนื่องจากกฎหมายนี้ออกมาอย่างรวดเร็ว ไม่มีรับทราบกระบวนการในการแก้ไข ทั้งหมด และประชาชนจำนวนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย จึงต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมว่าการกระทำแบบนี้ เป็นการละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์

กฎหมายทำแท้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นพ.ภิศเดช สัมมานันท์ ประธานเครือข่ายคัดค้านการทำแท้งเสรี เดินหน้าคัดค้านการทำแท้งเสรี เสนอว่า การแก้ไขกฎหมายทำแท้งอย่างรีบด่วนให้เสรีภายใน 1 ปี โดยไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อผู้หญิงที่ต้องการทำแท้ง แพทย์ผู้ทำแท้งและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทั่วไป โดยเฉพาะการแก้ ม.301 แก้ไขเป็นให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งตนเอง หรือให้ผู้อื่นทำแท้งได้ โดยยื่นขออนุญาตการตั้งครรภ์ จึงขอเสนอความคิดเห็น 4 ประเด็นได้แก่ 1.การทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์โดยหญิง ทำแท้งตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำแท้งนั้นปลอดภัยหรือไม่เพียงใด 2.การยื่นขออนุญาตทำแท้ง ไม่ต้องถามเหตุผล เพราะเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิงนั้น เพียงพอหรือยัง ที่จะยุติชีวิตหนึ่งในครรภ์ของมารดา 3.การทำแท้งนี้ เกี่ยวข้องกับสูติ-นรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือไม่เพียงใด มีระบบปฏิบัติเป็นเช่นไร 4.กฎหมายทำแท้งใหม่นี้ จะส่งผลกระทบต่อศีลธรรมของประเทศชาติ จะเปลี่ยนแปลงค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ของประชาชนชาวไทยหรือไม่เพียงใด ดังนั้นกฎหมายทำแท้งใหม่ รีบด่วนในการตรากฎหมายภายใน 1 ปี จนออกประกาศใช้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง ที่บัญญัติถึงภาครัฐจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ กฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความรู้สึกของประชาชน ย่อมนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย สมควรทบทวนกฎหมายทำแท้งใหม่

ปัญหาฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นในหลายประเทศ เมื่อรวบรวมและตรวจสอบพบว่า ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปี 2563 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ 7.35 ต่อแสนประชากรต่อปี สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้ หลังจากนั้น สธ.มีมาตรการสำคัญในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้วยการสำรวจจิตใจของประชาชนทั่วประเทศเป็นระยะ ผ่านระบบ Mental Health Check In เพื่อนำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนได้อย่างทันที่

ความเครียดจากการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เผยปัญหาสุขภาพจิตเป็นเหมือน "ฆาตกรเงียบ" อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่คนเหล่านั้นจะเปิดใจยอมรับว่ามีปัญหาสุขภาพจิต และอาจจะสายเกินไป ผลการสำรวจสุขภาพจิตในประเทศไทยของกรมสุขภาพจิต พบว่าประชาชนทั่วไปมีระดับความเครียดเพิ่มขึ้นจาก 2.7% เป็น 4.2% เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 อีกทั้งองค์การอนามัยโลก ยังมีรายงานว่า คนจำนวนเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก มีปัญหาสุขภาพจิต โดยผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง จะเสียชีวิตเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตถึง 20 ปี ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ "คน" ควรมาก่อนเสมอ ความคิดนี้จะช่วยให้เราสามารถดูแลพนักงานให้มีความสุข มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจแข็งแรง และเรายังสามารถปูเส้นทางสำหรับการสร้างอนาคตการทำงานให้แก่พวกเขาได้ มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ควรทำอีกด้วย